

ปีที่ 28 ฉบับที่ 9810 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 หน้า 3

กลิ่นบำบัด...ช่วยได้

ป๊อตี&สปา

เรื่อง : มิโคด

ภาพ : Aroma Actives



กลิ่นบำบัดหรือ อโรมา เธอร่าพี ยังไม่ล้าสมัย เพราะเป็นศาสตร์แห่งการปรนนิบัติดูแลผิวและร่างกายที่ส่งผลถึงจิตใจได้อย่างลึกซึ้ง มีบันทึกว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นผู้ค้นพบศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่น จากการเผาธูปไม้ สมนุนไพรร่วมกับเครื่องเทศบางชนิดที่ส่งกลิ่นอบอวลให้ผลด้านการบำบัด ทำให้จิตใจสบาย ใช้เป็นยารักษาโรค อีกทั้งกลิ่นและควันที่ลอยขึ้นสู่มะดองบน มีความหมายถึงการสื่อสารถึงพระเจ้าและแสดงความเคารพ

ศาสตร์การใช้กลิ่นเพื่อการบำบัดนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีรากฐานจากการใช้กลิ่นของพืชพรรณธรรมชาติ การใช้น้ำมันและสรรพคุณจากส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อดูแลผิว ล่าสุดผลิตภัณฑ์แนวกลิ่นบำบัดอโรมา แอคทีฟ (Aroma Actives) จากประเทศอังกฤษ มีแนวคิดของอโรมาเธอร่าพี ด้วยเชื่อว่าแห้งสุดแล้ว ธรรมชาติจะเป็นผู้เยียวยาความเหนื่อยล้า ช่วยให้ผ่อนคลาย ให้ชีวิตคืนสู่สมดุล

อโรมา แอคทีฟ ก่อตั้งเมื่อปี 2013

โลเจ เจอร์ลิติน ฮาวเวิร์ด (Geraldine Howard) หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้านอโรมาเธอร่าพี และทริตแมนท์ ในปี 1970 เธอได้บุกเบิกและเผยแพร่ศาสตร์ของอโรมาเธอร่าพี คิดค้นและพัฒนาการใช้ศาสตร์ของกลิ่นจนเป็นที่รู้จักในหลายประเทศ จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปีที่ได้ทำงานวิจัยทดลอง และพัฒนากระบวนการทำงานของสมองเมื่อได้รับกลิ่น ซึ่งกลิ่นหอมจะเข้าไปปรับระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายให้ทำงานอย่างสมดุล ส่งผลให้รู้สึก

สดชื่นและอารมณ์ดีขึ้นได้ กลิ่นหอมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้ผิวชุ่มชื้น เมื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้มาผสมผสานกับคุณสมบัติของพืชพรรณธรรมชาติ สามารถสร้างสรรค้ออกเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผมใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในอังกฤษได้รับการยอมรับและในป็นี่ อโรมา แอคทีฟพร้อมแล้วที่จะมาเปิดตัวในเมืองไทยเป็นประเทศแรก นอกเหนือจากประเทศอังกฤษ

ผลิตภัณฑ์ของอโรมา แอคทีฟ มีหลากหลายแต่ตัวเด่นๆ มีอาทิ ดีฟ เคลนซิง แอนด์เพียวริฟายอิง เดลย์ มาร์ก (Deep Cleansing & Purifying Clay Mask) โคลนมาลิก ผิวหน้าจากแร่ธาตุ



นาหาชนิดจากโคลนดำธรรมชาติในทะเลสาบเดคซี ทะเลสาบปิดที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมาก จึงอุดมไปด้วยแร่ธาตุบริสุทธิ์และโคลนดำที่มีมากกว่าทะเลทั่วไป 8 เท่า



และมีโคลนขาวกาลิน (Kaolin Clay) ที่มีคุณสมบัติช่วยดูดซับความมันส่วนเกินและขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างได้อย่างหมดจด ช่วยให้รูขุมขนกระชับ และให้ความสดชื่นผ่อนคลายจากกลิ่นหอมของยูคาลิปตัสวิธีใช้ ให้มาส์กทั่วใบหน้าและลำคอ ทั้งไว้ 20 นาที

แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น ใช้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ สามารถใช้กับผู้ชายได้ในทุกสภาพผิว (ขนาด 100 มล. ราคา 490 บาท)

โอเมก้า ริช เฟสออยล์ (Omega Rich Face Oil) ออยล์เซรัมเพื่อการฟื้นฟูบำรุงผิวอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจาก The Tattler Beauty Awards 2014 ในสาขา Highly Commended ส่วนผสมสำคัญได้แก่ โอเมก้าในน้ำมันบริสุทธิ์ที่สกัดจากสตาร์ฟลาวเวอร์ (Starflower) ซีมีเนีย (Ximenia) และพืชพรรณธรรมชาติอีกกว่า

20 ชนิด ซึ่งช่วยรักษาความสมดุลและเติมเต็มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวอย่างลึกซึ้ง พร้อมกระตุ้นการผลิตเซลล์ผิวใหม่อย่างอ่อนโยนให้ผิวเสถียรกลับมาสุขภาพดีอีกครั้ง ออยล์เซรัมอยู่ในรูปแบบเนื้อสัมผัสเหลวไหล บางเบา ซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ พร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงในทุกสภาพผิว (ขนาด 15 มล. ราคา 890 บาท)

อโรมา แอคทีฟ ก่อตั้งจากหลักปรัชญา 3 ประการ คือ ความบริสุทธิ์ ความเป็นธรรมชาติ และความมีประสิทธิภาพที่มีในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต รวมถึงการเสาะแสวงหาคุณสมบัติอันโดดเด่นจากพืชพรรณธรรมชาตินานาชนิด มาสร้างสรรค้เป็นผลิตภัณฑ์ความงามที่ให้ผลลัพธ์ในการดูแลผิวอย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งปราศจากสารเคมีที่ทำร้ายผิวในระยะยาว 7 ชนิด ได้แก่ สารกันเสียหรือพาราเบนส์ (Parabens) ปีโตรเลียม เฮลทหรือมีเนอร์ล ออยล์ (Mineral Oil) โพรไพลีน ไกลคอล หรือ พีจี (Propylene Glycol : PG) พีโอจี (PEG) สารโซเดียม ลอริล ซัลเฟต หรือที่นิยมเรียกในชื่อย่อว่า เอสแอลเอส (Sodium Lauryl Sulfate : SLS) และการแต่งสีและกลิ่นสังเคราะห์ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของอโรมา แอคทีฟ ทุกตัวนั้นไม่เป็นอันตรายต่อผิวคุณ ผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายที่ร้านบูทส์ (Boots) ทุกสาขา ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.aromaactives.com ๐

